

- 03 Chỉ thị P.BCT & TMT đ.đ. CBĐ.Đ.C.
- UBKT Đảng ủy, Đ.C. ương ở Tỉnh X.B.ry KT. Cao Đ.B.

ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Lai Châu, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Số 03- KH/ĐUK

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh,
trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu**

Thực hiện Kế hoạch số 185-KH/TU, ngày 08/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự, an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh biên giới và các địa bàn trọng điểm của tỉnh.

3. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, chủ động dự báo, xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động tự giác, tích cực tham gia vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình nay.

II-NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chú trọng đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng và nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; xác định rõ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cấp bách, liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự ổn định, phát triển của đất nước và của tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng.

2. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể; coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; phát hiện, xử lý công khai, nghiêm minh các vụ tham nhũng, tiêu cực, khắc phục những biểu hiện quan liêu, yếu kém của cán bộ, công chức, phải bảo đảm sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, biện pháp công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cơ quan, đơn vị nhất là quy định trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về công tác bảo vệ nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, đi học tập, công tác ở nước ngoài... Xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; tăng cường quản lý cán bộ, nâng cao ý thức cảnh giác, không để lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của cơ quan đặc biệt nước ngoài, bọn phản động tìm cách móc nối, lôi kéo, khống chế

cán bộ, công dân của tỉnh Lai Châu ở nước ngoài nhằm xâm nhập nội bộ, thu thập bí mật Nhà nước.

Tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trên lĩnh vực bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với cơ quan, đơn vị.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý cán bộ, đảng viên và xử lý nghiêm những trường hợp có quan điểm sai trái, thoái hoá, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để các thế lực thù địch tác động, móc nối, lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá.

Tập trung làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống nội gián. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, khắc phục sơ hở, không để cơ quan đặc biệt nước ngoài, tổ chức phản động thâm nhập nội bộ, lôi kéo cán bộ, cài cắm nội gián. Phát hiện kịp thời các đối tượng tình báo trà trộn vào các đoàn làm việc, các văn phòng đại diện, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO). Chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tác động vào các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị, các bộ phận thiết yếu quan trọng.

Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm hoạt động phát tán các ấn phẩm, tài liệu có nội dung xấu.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin trên mạng viễn thông, Internet. Chủ động triển khai các Đề án, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu của tỉnh, các công trình hạ tầng trọng điểm có kết nối mạng.

Quản triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng, nhất là Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thực hiện theo Kế hoạch số 1066/KH-UBND, ngày 21/7/2015 của

UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng để cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ nhận thức rõ đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng và tội phạm mạng trên địa bàn tỉnh; vô hiệu hóa các trang thông tin điện tử có nội dung phản động. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi làm mất an ninh, an toàn thông tin mạng, lộ lọt bí mật Nhà nước. Thường xuyên rà soát, kiểm tra phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật và phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm nhập hệ thống mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại bộ phận thiết yếu, nơi chứa đựng nhiều bí mật Nhà nước như: Cơ yếu, kho lưu trữ hồ sơ tài liệu mật, thông tin, tài liệu bảo mật của các cơ quan, đơn vị.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường...Thực hiện đồng bộ các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm, kiên quyết không để lọt tội phạm, không để oan, sai; kết hợp chặt chẽ giữa công tác điều tra theo tổ tụng và công tác nghiệp vụ.

4. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, toàn diện hệ thống pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2020”, Nghị quyết số 49/NQ-TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

Quản lý chặt chẽ hoạt động hợp tác quốc tế, dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO) về xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; ngăn chặn nhận tài trợ các dự án phương hại đến lợi ích, an ninh quốc gia, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn, giảm thiểu phiền hà, nhùng nhằng, lãng phí, tạo niềm tin cho các tổ chức và nhân dân.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 28/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh về nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện cải cách hành chính (giai đoạn 2011 - 2015).

5. Củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết giữa các dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc và công tác tôn giáo; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Duy trì, mở rộng, nâng cao hiệu quả mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì tham mưu hướng dẫn, kiểm

tra, đơn đốc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, thường xuyên kiểm tra công tác tuyên truyền của các chi, đảng bộ cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp với các Ban chuyên môn Đảng ủy Khối giám sát việc thực hiện ở các chi, đảng bộ cơ sở;

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động thực hiện, đồng thời báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ, (b/c)
- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Triệu Thị Vân